

โครงการอบรม“จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริม สุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน”

เหมาะสำหรับครูอาจารย์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและ
สถาบันการศึกษาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การบริหารจัดการภายในห้องเรียน/โรงเรียน
การสร้างเสริมบุคลิกภาพ/พฤติกรรมอันพึงประสงค์ การแก้ไขพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

หลักการและเหตุผล

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นวัยแห่งการ
ค้นหาตัวตน ถือเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต หากพัฒนาการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม
โดยได้รับการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพจิตที่
ดี และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยา
วัยรุ่น และทักษะของการรับฟังปัญหาที่ดี วัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศและช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างทันที่ มีสติและ
รอบคอบ ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาวัยรุ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
เสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาวัยรุ่น
2. เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เจตคติ และพัฒนาทักษะ ความสามารถ ศักยภาพการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา การเป็นผู้รับฟังปัญหาที่ดี วัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน ตลอดจน
สามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาวัยรุ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย:

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับ ครู อาจารย์ ครูแนะแนวทางการศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร :

รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ดร.ชูเกียรติ จากใจชน และคณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564	หัวข้อบรรยาย	หมายเหตุ
เวลา 09.00 –12.00 น.	จิตวิทยาวัยรุ่น: ธรรมชาติ พัฒนาการ ปัญหาและความต้องการของ ผู้เรียน Workshop: การวิเคราะห์ Mind Set ของครู: มุมมอง และ เจตคติต่อผู้เรียน	online
เวลา 13.00 –16.00 น.	Workshop: ช่องว่างระหว่างวัย: ความลงตัวระหว่าง นักเรียนกับครู Workshop: การส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้าง พฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการเชิง สร้างสรรค์	online

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริทัศน์ 02-675-5304-12 ต่อ 5404-5405 หรือ 089-7993955

E-mail jiraporn@slc.ac.th

• ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียน 600 บาท ต่อท่าน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี : 002-7-03957-7

